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ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คุรุสภา เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้นัดหมายให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด
เข้าชี้แจงเหตุผลต่อคุรุสภาในวันที่ 29 ก.ย.นั้น
ตนยังคงยืนยันที่จะตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทางมหาวิทยาลัยด้วย
ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนเกินกว่าที่ขออนุญาตจาก สกอ.
หากสามารถชี้แจงได้สมเหตุสมผลและจำนวนที่เกินมาไม่มากนักก็คงยอมรับกันได้ แต่ถ้าเกินมามากถึง 600-800%
เหมือนที่บางมหาวิทยาลัยทำกันอยู่คงยอมรับได้ยาก

“ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่เปิดสอนเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตไว้กับ สกอ. 10 แห่ง
ซึ่งบางแห่งมีจำนวนที่เกินไม่มาก และเท่าที่ส่งข้อมูลชี้แจงมาก็พอรับฟังได้ แต่บางแห่งชี้แจงมาไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคุรุสภา และ สกอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลในทางลับแล้ว ซึ่งในวันที่ 29
ก.ย.นี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หากสถาบันใดข้อมูลฟังขึ้นทางคุรุสภาก็จะนำเสนอบอร์ดคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบอนุญาตประกอ
บวิชาชีพให้ ส่วนสถาบันที่ไม่สามารถชี้แจงได้ก็จะเสนอไม่ออกใบอนุญาตให้เด็ดขาด ต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นบรรทัดฐาน
หากปล่อยไปง่ายๆ ก็จะมีมหาวิทยาลัยแหกกฎทำแบบนี้อีกเรื่อยๆ” ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภากล่าวและว่า
ในวันดังกล่าว พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เห็นควรให้ สกอ.เข้าร่วมรับฟังด้วย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นตนได้เชิญ รศ.บัณฑิต ทิพากร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้แล้ว.
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